



ต่อเวลา หลังคาเขียว

จากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมา ทั้งเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในเขตภาคเหนือ ดินโคลนถล่มในเขตภาคใต้ ตลอดจนเหตุการณ์เหมาทอทุกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้ประชาชนนับพันครัวเรือนต้องไร้ที่อยู่อาศัย และนำมาสู่โครงการ “โครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังระหว่าง บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้เกิดการคัดแยกจัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างยั่งยืน บนแนวคิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายอาสาสมัครตั้งจุดรับกล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำ

กลับมารีไซเคิลเป็น “แผ่นหลังคา” เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยทางมูลนิธิฯ สามารถเข้าพื้นที่ที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่า 17 จังหวัด และจะยังคงทยอยส่งมอบความช่วยเหลือในรูปแบบของแผ่นหลังคาให้กับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

และเมื่อความต้องการยังคงมีอยู่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิชิต สุวรรณ-ประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จึงได้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังรอความช่วยเหลือว่า พันธมิตรทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ต่ออีกสามปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556-มิถุนายน 2559 พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนที่ได้รับช่วยเหลือ เรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มขยายผลเป็นความร่วมมือร่วมใจของ

ทุกคนเพื่อให้เกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืน

รูปนี้ จันทร์หอม ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวเสริมว่าตั้งแต่เปิดตัวโครงการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 จนถึงเดือนเมษายน 2556 มียอดการรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อมาผลิตเป็นแผ่นหลังคาได้จำนวนกว่า 55 ล้านกล่อง สามารถนำมารีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคาได้ประมาณ 27,750 แผ่น แต่เนื่องจากความต้องการแผ่นหลังคาเขียวยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องโครงการฯ จึงได้จัดส่งแผ่นหลังคาเขียวให้กับมูลนิธิฯ เพิ่มเป็นทั้งสิ้นเกือบ 40,000 แผ่น พร้อมทั้งได้ร่วมกันขยายเวลาในการดำเนินโครงการฯ อีก 3 ปี เพื่อให้การผลิตแผ่นหลังคาเพียงพอต่อความต้องการ

“ในปีนี้ เราเริ่มด้วยแนวคิด ‘ทำดีแบบ D.I.Y.’ เพื่อสื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าการทำงานดีไม่ใช่เรื่องยาก แค่นำกล่องเครื่องดื่มมาพับเก็บรวบรวม และส่งให้กับโครงการฯ เพื่อนำมารีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา เพียงเท่านี้ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยทั่วประเทศได้แล้ว” รูปนี้ เอ่ยสำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการฯ สามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปมอบให้ที่จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาหลังคาเขียวได้ที่เว็บไซต์ www.greenroof.in.th สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลโครงการฯ โทร. 0 2752 8575

